



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

.....

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๕ กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้น ภายหลังจากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ย้ายกรณีอื่น ฯลฯ) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณากำหนดสัดส่วน ของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี และมีได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ สามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้เฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ รวมทั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีทีประกาศให้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการ พิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม เช่นเดียวกัน ทั้งนี้คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณา อนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จึงประกาศ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ที่ใช้ในการรับย้าย และที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับย้าย ๑ อัตรา บรรจุฯ ๑ อัตรา

ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย และจะไม่รับคำร้องขอย้ายในการพิจารณาทุกกรณี

อนึ่ง กรณีผู้ขอย้ายที่ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม โรงเรียนในคำร้องขอย้ายทุกกรณี ยกเว้น การขอระงับย้าย อาจขอระงับทั้งหมดหรือเฉพาะบางโรงเรียนก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทัศน์ ศรีตาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งเลขที่ จ่ายตรง	จำนวน นักเรียน	ขนาด โรงเรียน	หมายเหตุ
	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน ๒ อัตรา						
๑	นาโบสถ์พิทยาคม	วังเจ้า	๑๑๗๕๙๙	๐๔๒๐๐๗๗	๓๙๖	กลาง	
๒	แม่ปะพิทยาคม	แม่สอด	๔๔๔๘๕	๐๔๑๙๘๐๙	๓๘๘	กลาง	

